



Dịch vụ Giải trí Xã hội

Trung tâm Vùng San Andreas





Danh sách kiểm tra Mua Dịch vụ

Có nhu cầu cho dịch vụ không?

Nhu cầu có phù hợp với quy tắc không?

Nhu cầu của cá nhân có được ghi rõ trong Kế hoạch Chương trình Cá nhân không?

Dịch vụ sẽ được cung cấp như thế nào?

Đã tận dụng hết những dịch vụ cộng đồng chưa?

Trung tâm Vùng là nguồn tài trợ cuối cùng.

Trung tâm Vùng phải đảm bảo các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của cá nhân và phù hợp chính sách mua dịch vụ.

IPP phải ghi lại thỏa thuận cho dịch vụ.



W&I Mục Mã 4688.22(a)(2)

“Nhu vậy, mục đích của Cơ quan lập pháp là các dịch vụ giải trí xã hội, dịch vụ cắm trại và liệu pháp phi y tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở giải trí chuyên biệt, nghệ thuật, khiêu vũ và âm nhạc, được cung cấp rộng rãi cho các cá nhân không chỉ để giao lưu mà còn để họ có được cuộc sống mà họ mong muốn trong cộng đồng.

Do đó, khi cân nhắc việc tài trợ cho các dịch vụ giải trí xã hội, cắm trại và liệu pháp phi y tế, các trung tâm vùng sẽ không áp dụng hoặc kết hợp chính sách mua dịch vụ (POS) việc yêu cầu các dịch vụ phải đáp ứng cả hai nhu cầu giải trí và xã hội. Mặc dù dịch vụ 1:1 có thể không trực tiếp thúc đẩy xã hội hóa, nhưng nó có thể hỗ trợ việc tiếp thu các kỹ năng thúc đẩy sự hòa nhập cộng đồng và các cơ hội xã giao. Vì mục đích này, các trung tâm vùng sẽ không ngăn cản yêu cầu dịch vụ 1:1 bao gồm các giờ học tư nhân.”



Quy tắc POS: Giải trí xã hội

Trung tâm Vùng nhận ra rằng việc tiếp cận các chương trình giải trí xã hội có thể nâng cao niềm tự tin, khuyến khích tính độc lập, động viên tinh thần và tăng cường sức khỏe. SARC thúc đẩy việc tiếp cận các hoạt động xã hội/giải trí có thể giúp cá nhân đạt được những lợi ích này và nhiều thứ khác.



Quy tắc POS: Giải trí xã hội

Tiêu chuẩn Mua Dịch vụ:

Nhóm lập kế hoạch chương trình cá nhân (IPP) sẽ xác định các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi. Tối đa số giờ một cá nhân có thể tham gia các hoạt động giải trí xã hội và các liệu pháp phi y tế là 6 tiếng mỗi tuần nhưng tần suất và số lượng dịch vụ sẽ tùy thuộc vào sự quyết định của Nhóm IPP dựa theo nhu cầu của từng cá nhân. Những dịch vụ này không được thay thế hoặc sử dụng cho mục đích chăm sóc ban ngày, dịch vụ nghỉ ngơi hoặc thay thế cho các hỗ trợ tự nhiên. Những yêu cầu về dịch vụ bổ sung, ví dụ như không giới hạn hỗ trợ 1:1, sẽ được phê duyệt một cách nhanh chóng để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân đó tiếp cận cộng đồng.



Xác định Số giờ

6 giờ mỗi tuần (trung bình)

Dựa trên nhu cầu và mục đích của từng cá nhân.

Tối đa 6 giờ một tuần.

Có thể sử dụng ở mức trung bình – tức là, số giờ có thể gom lại để tham gia trại hè

Dựa trên nhu cầu cá nhân, không phải sở thích hoặc ý muốn.

Ví dụ: Buổi văn nghệ nhạc, những công viên giải trí, đi nghỉ mát (muốn = sẽ không được chấp thuận)



Quy tắc POS: Tóm tắt

Tối đa 6 giờ mỗi tuần

Các hoạt động phù hợp với lứa tuổi

Do nhóm IPP thỏa thuận

Được ghi nhận trong IPP

Không thể thay thế cho các dịch vụ khác (chăm sóc ban ngày, nghỉ ngơi, hỗ trợ tự nhiên)

Nhu cầu 1:1 (hay dịch vụ khác) có thể được cân nhắc để tiếp cận dịch vụ



Hỗ trợ 1:1

Hỗ trợ 1:1 có thể xem xét để giúp một cá nhân tham gia vào cộng đồng.

Việc nhân viên hỗ trợ có thể được xem xét nếu một cá nhân cần được nhắc nhở do mục đích an toàn hoặc tương tác, ví dụ như - cố ý tham gia vào các hoạt động giải trí xã hội (trợ lý cá nhân).

1:1 cũng có thể được xem xét và đánh giá để giúp thời gian lúc đầu cho một cá nhân có mục tiêu tương lai là tương tác độc lập với người khác.

Việc nhân viên hỗ trợ theo sở thích (ví dụ như huấn luyện viên cá nhân) có thể không phù hợp để cân nhắc cho hỗ trợ 1:1 vì điều này không liên quan đến mục đích giải trí xã hội hoặc hòa nhập cộng đồng.



Trong Cộng đồng

Dịch vụ giải trí xã hội là một dịch vụ dựa vào cộng đồng.

Các dịch vụ phải trong cộng đồng hòa hợp chung cho các cá nhân có và không có khuyết tật cùng tham gia.

Mỗi cá nhân cần có khả năng hoặc lựa chọn để có thể giao lưu với những người khác như một phần của dịch vụ giải trí xã hội..

ĐỊA PHƯƠNG – Các dịch vụ phải được cung cấp trong tiểu bang Cali.
Không thể tài trợ cho các hoạt động ngoài tiểu bang.

Các dịch vụ không được cung cấp cho việc hướng dẫn riêng tại nhà hoặc môi trường tư nhân.



Làm thế nào để thực hiện?

- 1) Cá nhân truy tìm một hoạt động và cung cấp ước tính chi phí cho Điều phối viên dịch vụ của họ.
- 2) Nhóm đánh giá dịch vụ và chấp thuận hoặc từ chối dịch vụ.
- 3) Khi được chấp thuận, cá nhân sẽ chọn mô hình dịch vụ của họ.
- 4) Điều phối viên dịch vụ sẽ hỗ trợ các bước tiếp theo để tài trợ cho dịch vụ, tùy thuộc vào lựa chọn cá nhân nhận dịch vụ.



Tùy chọn cho Giải trí Xã hội

024 (Hoàn tiền)

459 (FMS)

Hay Nhà cung cấp Hợp đồng



Các Tùy chọn

024 – Mô hình hoàn tiền

Bạn thanh toán cho dịch vụ của mình, gửi biên lai, được hoàn tiền.

459 – Mô hình thanh toán trước (FMS)

Bạn gửi hóa đơn tạm thời và FMS thanh toán trước.

Nhà cung cấp Hợp đồng

Điều phối viên Dịch vụ gửi giới thiệu đến các nhà cung cấp dịch vụ có hợp đồng.



Mô hình 024 - Hoàn tiền

Luôn để dịch vụ được phê duyệt với nhóm lập kế hoạch trước khi mua!

- 1) Quý vị phải hoàn tất bộ đơn đăng ký với Trung tâm Vùng.
 - 1) Nên thiết lập tài khoản điện tử để thanh toán dễ dàng hơn! 😊
- 2) Tự trả tiền trước cho dịch vụ của bạn.
- 3) Gửi biên lai cho Điều phối viên Dịch vụ (bao gồm tên con em quý vị, chi phí mỗi giờ/buổi học và ngày cho hoạt động).
- 4) Điều phối viên Dịch vụ sẽ hoàn tất POS để hoàn tiền.

Việc hoàn trả lại chỉ được thanh toán một lần vào mỗi cuối tháng.



Mô hình 459 FMS - Trả Trước

Luôn để dịch vụ được phê duyệt với nhóm lập kế hoạch trước khi mua!

- 1) Điều phối viên Dịch vụ sẽ gửi giới thiệu đến cơ quan cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính (một ngân hàng) đóng vai trò là trung gian thanh toán cho các dịch vụ đã được chấp thuận. FMS sẽ làm việc với nơi cung cấp dịch vụ để ký hợp đồng với cơ quan họ cho việc trả tiền cho hoạt động.
- 2) Cá nhân phải thông báo trước cho Điều phối viên dịch vụ về hoạt động của họ để được chấp thuận (hoạt động đó là gì, chi phí, số lượng buổi học) và các tài liệu về hoạt động này.
- 3) Khi được chấp thuận, thông tin về dịch vụ sẽ được thông báo cho cơ quan FMS để được thanh toán trước.
- 4) Cơ quan sẽ trả tiền cho dịch vụ.

Mô hình này phải được thực hiện sớm trước. Ước tính 5 tuần để hoàn tất.



Mô hình Nhà cung cấp Hợp đồng - Giới thiệu

- 1) Cá nhân hỏi thăm về giải trí xã hội với Điều phối viên Dịch vụ.
- 2) Điều phối viên dịch vụ có thể gửi giới thiệu đến các nhà cung cấp dịch vụ với SARC.

Không có giao dịch tiền.

Các thủ tục giấy tờ cần thiết cũng ít.

Phụ thuộc vào tình trạng sẵn có của các nhà cung cấp.



Các Tùy chọn

	024 Hoàn tiền	459 FMS trả tiền Trước	Nhà cung cấp hợp đồng
Phải có hợp đồng với Trung tâm Vùng			✓
Quý vị tự trả tiền túi (hoàn lại)	✓		
Cơ quan trả tiền		✓	✓
Có thể sử dụng nhà cung cấp bên ngoài	✓	✓	
Thời gian chờ đợi dịch vụ	có sẵn ngay Khoảng 1 tháng để hoàn lại tiền	Khoảng 5 tuần	Phụ thuộc vào tình trạng sẵn có



Những Điều kiện chung

Đảm bảo yêu cầu phù hợp với chính sách và cho cá nhân.

Đảm bảo yêu cầu được ghi nhận trong IPP.

Đảm bảo các nguồn lực chung đã được sử dụng hết.

Đảm bảo các hỗ trợ bổ sung được cân nhắc cho mục đích tham gia hoặc an toàn.

Xem xét cấu trúc và lợi ích của từng mô hình dịch vụ giải trí xã hội (FMS, Cơ quan, hoàn trả).

Lưu ý rằng các dịch vụ phải được thống nhất trước khi mua để đảm bảo rằng chúng sẽ được tài trợ.



Câu hỏi?

Nội bộ:

Ban Điều hành hoặc Nhân viên Quản lý

Từ Cộng đồng:

Liên hệ với Điều phối viên dịch vụ của quý vị (hoặc)

Tra Trang "Liên hệ với Chúng tôi" trên trang mạng SARC:

<https://www.sanandreasregional.org/contact-us/>